

Số: /BC-UBND

TP. Quảng Ngãi, ngày tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023

Năm 2022, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid -19 cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, giá cả các loại nguyên vật liệu, xăng dầu tăng cao đã tác động mạnh và làm ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội thành phố, hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân. Song dưới sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố đã chủ động triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch Covid - 19, đảm bảo quốc phòng, an ninh thành phố, qua đó đạt được những kết quả tích cực. Tại Báo cáo này, UBND thành phố kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022 và xây dựng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2022

I. Kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành

1. Về chỉ đạo thực hiện Quyết định, Kết luận và nghị quyết của UBND tỉnh, Thành ủy và HĐND thành phố về phát triển kinh tế - xã hội.

UBND thành phố tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Thành ủy Quảng Ngãi, nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác hàng quý, hàng tháng; kịp thời báo cáo, trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến đối với những nội dung, vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội theo đúng quy định và thuộc thẩm quyền nhằm bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, tạo sự thống nhất trong quản lý, điều hành và sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND thành phố trong việc chuẩn bị đảm bảo chương trình, nội dung làm việc tại các kỳ họp của HĐND thành phố. Trên cơ sở các Nghị quyết của HĐND thành phố, UBND thành phố đã kịp thời thể chế, cụ thể hóa bằng các Quyết định, Chương trình, Kế hoạch theo thẩm quyền. Đối những vấn đề phát sinh quan trọng, UBND thành phố đã trao đổi, xin ý kiến của Thường trực HĐND thành phố đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thành phố; trả lời các nội dung chất vấn của đại biểu HĐND thành phố tại các kỳ họp. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội

của Thành phố để tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện các Quyết định, Kết luận và Nghị quyết của UBND tỉnh, Thành ủy và HĐND thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, UBND thành phố đã ban hành Quyết định, Kế hoạch¹ để quán triệt và chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và UBND xã, phường tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn theo đúng phương châm hành động của Tỉnh trong năm 2022. Đồng thời, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương; UBND thành phố đã chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Tập trung chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng, công tác giải ngân vốn đầu tư công; thu chi ngân sách Nhà nước; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022; phòng, chống dịch Covid -19 theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; Triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định².

2. Về thực hiện quy chế làm việc của UBND thành phố và thực hiện Chương trình công tác năm 2022

UBND thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, đảm bảo theo chế độ kết hợp giữa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể UBND thành phố với quyền hạn, trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch UBND thành phố và cá nhân từng thành viên UBND thành phố; thực hiện quyết định theo nguyên tắc đa số đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND thành phố. Việc giải quyết công việc của UBND thành phố luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật, chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và giám sát của HĐND thành phố trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả; đồng thời trong quá trình chỉ đạo, điều hành luôn nêu cao tính tự chủ, chịu trách nhiệm của từng đồng chí Phó Chủ tịch UBND, từng thành viên UBND thành phố, tập trung chỉ đạo quyết liệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực công tác được phân công. Đã kịp thời và chủ động giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; hàng tuần, ban hành lịch làm việc cụ thể, tổ chức giao ban định kỳ để chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương

¹ Quyết định số: 10636/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; 10637/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2022; 10639/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn vốn ngân sách thành phố; 248/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 20/01/2022 về triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2022.

² tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

trình công tác đã đề ra và kịp thời bổ sung nhiệm vụ phát sinh cần thiết để tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND xã, phường triển khai thực hiện đạt kết quả. Tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố căn cứ nhiệm vụ được phân công đã chủ động trực báo với các phòng, ban, đơn vị nghe báo cáo tiến độ thực hiện các công việc, nhiệm vụ được giao, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm giải quyết công việc đạt hiệu quả; đồng thời tổ chức kiểm tra thực tế để chỉ đạo phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án; chỉ đạo công tác phòng dịch bệnh Covid 19, sốt xuất huyết...; tăng cường chỉ đạo công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho đối tượng trên 18 tuổi và từ 5-17 tuổi.

Về Chương trình công tác năm 2022: UBND thành phố đã ban hành với 369 nhiệm vụ. Trong đó, xác định và giao nhiệm vụ cụ thể cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các cơ quan, đơn vị chủ trì và liên quan trong việc thực hiện Kết luận của Thành ủy, Nghị quyết của HĐND thành phố, Đề án của UBND thành phố; Chương trình công tác từng tháng, quý của Ban Thường vụ Thành ủy; chuẩn bị nội dung phục vụ các kỳ họp của HĐND thành phố và chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đến nay, đã thực hiện hoàn thành 338 nội dung, đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện 31 nội dung. Ngoài ra, trong năm 2022 UBND thành phố đã chỉ đạo giải quyết khoảng 1.229 nhiệm vụ phát sinh cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. UBND thành phố đã kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện, thể chế hóa, cụ thể hóa văn bản, đồng thời chủ động, linh hoạt ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương. Đến ngày 15/11/2022, UBND thành phố đã ban hành 13.507 văn bản³.

4. Về công tác xây dựng chính quyền và đẩy mạnh cải cách hành chính

a) Công tác xây dựng chính quyền, tinh gọn tổ chức bộ máy và biên chế:

Ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của 6 cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Quyết định thành lập 74 Hội đồng, Ban chỉ đạo; Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và xã, phường thuộc thành phố, giai đoạn 2021 – 2025; Đề án tạo nguồn và phát triển cán bộ nữ, cán bộ trẻ giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035; Đề án tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức Khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể thành phố năm 2022; Quyết định giao biên chế cho các cơ quan hành chính năm 2022; Kế hoạch tiếp nhận giáo viên, nhân viên về công tác tại các trường học thuộc UBND thành phố năm 2022; Kế hoạch triển khai phương án chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc UBND thành phố năm 2022 theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 và đã cử đi đào tạo,

³ Trong đó, 02 Chỉ thị, 6.562 Quyết định (có 06 Quyết định quy phạm pháp luật), 1.404 Thông báo, 197 Kế hoạch, 298 Tờ trình, 268 Quyết định XPVPHC, 4.320 Công văn; 456 Báo cáo.

bồi dưỡng 1.401 lượt cán bộ, công chức, viên chức; Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên cho các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc thành phố. Quyết định bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm 20 trường hợp, bổ nhiệm lại 10 trường hợp công chức, viên chức quản lý các cơ quan chuyên môn và trường học thuộc UBND thành phố. Quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với 27 CBCCVV và thôi việc ngay để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với 01 cán bộ phường; Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng thành tích công tác năm 2021 Cho 3.406 cá nhân và 270 tập thể; khen thưởng đột xuất, chuyên đề cho 134 tập thể, 322 cá nhân. Quyết định thi hành kỷ luật 07 công chức. Chỉ đạo về công tác bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn thành phố.

b) Về đẩy mạnh cải cách hành chính

Trong năm 2022, công tác cải cách hành chính (CCHC) được triển khai thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến; thường xuyên cập nhật, triển khai sử dụng cổng dịch vụ công – hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi phiên bản 2.0. Ban hành và triển khai: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 và giai đoạn 2022 – 2025; Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn thành phố. Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022; Thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 tại 04 phòng và 08 xã, phường; qua kiểm tra đã hướng dẫn các đơn vị thực hiện đảm bảo các tiêu chí cải cách hành chính.

Đến thời điểm báo cáo, tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thành phố là 8.884/9.270 hồ sơ (*số hồ sơ trực tuyến* mức độ 3 và mức độ 4 là 898 hồ sơ), đạt 95,8%; đang thụ lý giải quyết 247 hồ sơ.

5. Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 được UBND thành phố đánh giá cụ thể tại Báo cáo số 501/BC-UBND ngày 12/12/2022. Tại Báo cáo này, UBND thành phố đánh giá chung về các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết số 216/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND thành phố, cụ thể như sau:

- Tổng giá trị sản xuất (*giá SS 2010*) trên địa bàn năm 2022 ước thực hiện 37.648 tỷ đồng, đạt 100,34% KH, tăng 11,36% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: Dịch vụ đạt 15.241 tỷ đồng, đạt 100,76% KH, tăng 13,54% so với cùng kỳ; công nghiệp - xây dựng đạt 19.786 tỷ đồng, đạt 100,55% KH, tăng 11,53% so với cùng kỳ; nông nghiệp đạt 2.620 tỷ đồng đạt 96,43% KH, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2021. Cơ cấu các ngành kinh tế chủ yếu: Dịch vụ chiếm 49,86%; Công nghiệp - Xây dựng chiếm 40,5%; Nông nghiệp chiếm 9,64%.

- *Về thương mại – dịch vụ*: Các chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả. Trong năm 2022, ước cấp 2.514 Giấy Chứng nhận đăng ký hộ doanh được cấp trên địa bàn thành phố, tăng 28,46% so với cùng kỳ năm 2021. Tiếp tục chỉ đạo triển khai

thực hiện Đề án "*Tập trung nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021-2025*"; Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 15/8/2022 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh về phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

- *Về công nghiệp - xây dựng*: Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tại Cụm Công nghiệp Tịnh Ấn Tây và Trương Quang Trọng về chấp hành tốt công tác an toàn, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ khuyến công năm 2022, thành phố có 08 sản phẩm/7 đơn vị đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và 04 sản phẩm⁴/ 04 đơn vị đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2022; phối hợp với Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh khảo sát, hỗ trợ doanh nghiệp, Hợp tác xã, cơ sở sản xuất mở rộng quy mô sản xuất, thay đổi máy móc, thiết bị nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở khu dân cư, qua đó đã tổng hợp chuyển hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí khuyến công cho 04 đơn vị.

Đã tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan khẩn trương đẩy nhanh công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 quyết toán các công trình, dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng⁵. Chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các công trình, dự án trên địa bàn thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Thành phố. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới năm 2023. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công từ ngân sách Nhà nước năm 2022 do UBND thành phố quản lý, thực hiện là 496,864 tỷ đồng (phân bổ cho 196 danh mục dự án), ước giải ngân đến hết năm 2022 đạt 260,461/496,864 tỷ đồng (*đạt 52,42% KHV trong năm*); trong đó: nguồn vốn ngân sách Tỉnh thực hiện giải ngân được 37,196/37,214 tỷ đồng (*đạt 99,95% KHV trong năm*), nguồn vốn ngân sách thành phố thực hiện giải ngân được 223,265/459,650 tỷ đồng (*đạt 48,57% KHV trong năm*). Trong năm, UBND thành phố duyệt quyết toán vốn đầu tư 50 dự án, phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 07 dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 20 dự án.

- *Về Nông nghiệp*: Tổng sản lượng lương thực ước đạt 36.256,17 tấn (*thóc 29.609,82 tấn, ngô 6.646,35 tấn*), đạt 96,17% KH năm, giảm 4,73% so với cùng kỳ. Đã ban hành và triển khai thực hiện: Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch năm 2022. Chương trình mỗi xã một sản phẩm tiếp tục được quan tâm thực hiện, đến nay Thành phố có 12 sản phẩm đạt OCOP (*10 sản phẩm đạt 03 sao và 02 sản phẩm đạt 04 sao*).

⁴ Sản phẩm từ mo cau của Cty TNHH MTV sản xuất thương mại dịch vụ Phúc Thịnh, Bò Khô Thu Ba của Cty TNHH SXTM Thu Ba, Mật Ong sạch NaNi của DNTN NaNi và Bộ sản phẩm Đông Trùng Hạ thảo của Cty TNHH Năm Ngọc Bảo Thy

⁵ Công văn số 136/UBND-XD ngày 12/01/2022, số 1332/UBND-KT ngày 27/4/2022, số 2618/UBND ngày 7/7/2022).

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 4.017 tỷ đồng, đạt 85,9% dự toán tỉnh giao, đạt 81,3% dự toán HĐND thành phố giao, bằng 155,58% so với năm 2021. Tổng chi Ngân sách ước thực hiện 1.317,72 tỷ đồng, đạt 107,53% dự toán tỉnh giao (1.317,72/1.225,36 tỷ đồng), đạt 87,40% dự toán thành phố giao (1.317,72/1.507,65 tỷ đồng).

- Về quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường: UBND thành phố phê duyệt 7 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; điều chỉnh cục bộ 5 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Tiếp nhận và giải quyết 2.050/2.370 hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, trả lại cho công dân điều chỉnh hoặc xin rút 289 hồ sơ, đang thụ lý giải quyết 31 hồ sơ.

Tập trung rà soát, xử lý xong 11 trường hợp vi phạm thu hồi phần đất lấn, chiếm trả lại cho nhà nước và các tổ chức, cá nhân liên quan quản lý với diện tích là 2.111,42m² và khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất theo đúng mục đích sử dụng đất với diện tích là: 407,23 m². Đến nay, đã ban hành và tổ chức thực hiện 08 Phương án cưỡng chế thu hồi đất tại 04 dự án trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

Ban hành: 284 Quyết định thu hồi đất cá nhân với diện tích 66.992,9m² để thực hiện 13 dự án; 63 Quyết định giao đất tái định cư với tổng diện tích 7.142,94m² để thực hiện 04 dự án. Trình tỉnh thu hồi, giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để thực hiện đầu tư 19 dự án, với tổng diện tích 265.793,4m². Phê duyệt kết quả trúng đấu giá đối với 03 khu dân cư, gồm 28 lô đất, tổng diện tích 2.691.8 m², cấp 90 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng trúng đấu giá tại các Khu dân cư, với tổng diện tích 11.599,9 m².

- Về văn hóa – xã hội: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn, các nhiệm vụ chính trị của địa phương⁶. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, di tích lịch sử văn hóa. Tổ chức thành công Lễ khai mạc và các môn thi đấu Đại hội thể dục thể thao thành phố Quảng Ngãi lần thứ VII năm 2022 và tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VII đạt thành tích nhất toàn đoàn.

Triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch năm học 2021 - 2022 linh hoạt, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Đã trình UBND tỉnh và đã đánh giá Trường TH và THCS Tịnh Thiện chuẩn Quốc gia đạt mức độ 1, Trường Mầm non 2/9 chuẩn Quốc gia và Mầm non Bình Minh chuẩn Quốc gia đạt mức độ 2.

Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; giải quyết kịp thời, đúng quy định chế độ chính sách cho các đối tượng; đảm bảo công tác an sinh xã hội. Tập trung phối hợp giải quyết việc làm cho 5.657 lao

⁶ Tổ chức thành công chương trình nghệ thuật “Mùa Thu lịch sử” nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2022); Kỷ niệm 17 năm thành lập thành phố Quảng Ngãi (26/8/2005 – 26/8/2022); Hướng tới chào mừng Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022). Đã tổ chức thành công 02 chương trình “Âm nhạc đường phố - Quang Ngãi live music” năm 2022

động trên địa bàn thành phố, đạt 102,8% kế hoạch năm, tăng hơn 10,1% so với cùng kỳ năm 2021. Thực hiện nghiêm túc một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo các văn bản của Chính phủ, của tỉnh, đề nghị hỗ trợ cho 3.613 đối tượng với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 05 tỷ đồng; cấp thẻ, hỗ trợ mức đóng BHYT cho 55.185 đối tượng (*BTXH, NCC, trẻ em, hộ nghèo, hộ cận nghèo,...*), kinh phí thực hiện hơn 43,6 tỷ đồng. Chỉ tiêu giảm hộ nghèo đạt trên 172% kế hoạch năm, giảm 86 hộ nghèo (*chỉ tiêu 50 hộ*), tỷ lệ hộ nghèo còn cuối năm 2022 là 1,13%.

- *Về công tác nội chính:* Tiếp tục duy trì công tác đảm bảo giữ vững, ổn định quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ động nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những vụ việc ngay từ cơ sở. Tổ chức hoàn thành tốt diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2022. Hoàn thành công tác giao quân năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu được giao (*405/405 quân*).

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị được thực hiện đúng quy định. UBND thành phố, UBND các xã, phường tiếp 1.621 lượt/1.925 người, có 02 đoàn đông người⁷. Các cơ quan hành chính thành phố tiếp nhận 2.153 đơn, đã xử lý 2.153 đơn (*Cụ thể: UBND thành phố tiếp nhận 1.321 đơn⁸; UBND các xã, phường tiếp nhận 832 đơn*), UBND thành phố thụ lý 449 đơn/349 vụ thuộc thẩm quyền, kết quả đã giải quyết 65/69 vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND thành phố, đạt 94,2% (*33/36 vụ khiếu nại đạt 91,7%; 32/33 vụ tố cáo đạt 96,9%*) và 247/280 vụ kiến nghị, phản ánh đạt 88,2%.

- Công tác thi đua khen thưởng được quan tâm thực hiện, đã công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng thành tích công tác năm 2021 cho 3.406 cá nhân và 270 tập thể; khen thưởng đột xuất, chuyên đề cho 134 tập thể, 322 cá nhân.

II. Một số nội dung tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố

Tập thể UBND thành phố đã tập trung, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên vẫn còn một số lĩnh vực chưa có chuyển biến mạnh, cần rút kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, trong đó nhấn mạnh một số hạn chế sau:

- *Các hoạt động du lịch, dịch vụ, vui chơi giải trí, vận tải trên địa bàn đã từng bước phục hồi nhưng vẫn còn chậm. Sản xuất nông nghiệp thiếu ổn định do tác động của thời tiết, dịch bệnh và giá cả thị trường; ngành chăn nuôi bị ảnh hưởng do dịch tả lợn Châu Phi, bệnh lở mồm, long móng, viêm da nổi cục trên trâu, bò xảy ra tại một số xã. Những tháng đầu năm, giá xăng, dầu tăng cao làm*

⁷ (1)06 công dân - liên quan đến giao đất thuộc Quy hoạch Khu dân cư Thành Cổ - Núi Bút, đường Mai Đình Đông, thành phố Quảng Ngãi; (2) liên quan đến vụ việc yêu cầu hủy bỏ các quyết định thu hồi đất và trả lại đất cho dân thuộc dự án Khu dân cư IV-B3 kết hợp chỉnh trang đô thị TP Quảng Ngãi.

⁸ Có 1.015/1.321 đơn đủ điều kiện xử lý (chiếm 76,8% tổng đơn), đã được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền 480 đơn, trả lại và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền đối với 485 đơn, trả lại và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền đối với 81 đơn, thụ lý 449 đơn thuộc thẩm quyền của 349 vụ việc; còn 306 đơn không đủ điều kiện xử lý đã lưu đơn (do trùng lặp, không rõ địa chỉ, không ký tên, mạo danh, nặc danh...)

ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ kinh doanh, doanh nghiệp...

- Nhiều dự án Khu đô thị, Khu dân cư đầu tư ngoài ngân sách còn chậm. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn còn thấp (56% KH năm). Tiến độ thi công các dự án, hoàn thiện hồ sơ để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, thu nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước còn chậm

- Những vướng mắc về cơ chế thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đối với một số dự án chưa được tháo gỡ nên đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và việc huy động nguồn lực tham gia đầu tư phát triển.

- Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên - môi trường có mặt còn hạn chế, nhất là trong quản lý, sử dụng đất đai; tình trạng khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép vẫn còn xảy ra; tình trạng ô nhiễm môi trường chưa được xử lý triệt để; Công tác thu gom xử lý rác thải còn bị động, chưa ổn định, có thời điểm phải dừng việc thu gom rác thải.

- Công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý xây dựng, đất đai thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý ở một số xã, phường còn hạn chế; xây dựng trái phép vẫn tồn tại, chưa được phát hiện kịp thời và xử lý kiên quyết.

- Tình trạng quá tải học sinh ở một số trường tiểu học gây khó khăn trong công tác tuyển sinh đầu năm làm ảnh hưởng đến công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 mặc dù đã chỉ đạo quyết liệt nhưng tỷ lệ tiêm mũi 4 cho đối tượng trên 18 tuổi, mũi 3 cho trẻ em từ 12 – 17 tuổi đạt thấp.

- Tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến vấn đề đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng còn diễn biến phức tạp, kéo dài. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên diễn biến phức tạp, nhất là thực hiện các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích.

- Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh mặc dù đã được thường xuyên chỉ đạo triển khai song kết quả thực hiện tại một số đơn vị chưa đạt yêu cầu. Một số cơ quan, đơn vị chậm trễ trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao...

Nguyên nhân tồn tại hạn chế:

Những hạn chế nêu trên do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, song nhấn mạnh một số nguyên nhân chủ yếu sau:

- Trên từng lĩnh vực vẫn còn một số nhiệm vụ chưa bám sát và tổ chức thực hiện chưa kịp thời theo chương trình đề ra trong năm 2022 nên đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình hiện nay. Bất cập về cơ chế, chính sách; giá đất bồi thường, hỗ trợ chưa nhận được sự đồng thuận của người dân có đất bị thu hồi, dẫn đến việc người dân khiếu kiện hoặc chậm bàn giao mặt bằng để thi công công trình.

- Công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số đơn vị, địa phương có việc thiếu chủ động, chưa đáp ứng yêu cầu; một số đơn vị thực hiện ý

kiến chỉ đạo của UBND thành phố còn chậm. Công tác kiểm tra, giám sát trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tại một số đơn vị, địa phương chưa được thực hiện thường xuyên.

- Tinh thần, trách nhiệm của một số cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo điều hành, đặc biệt chỉ đạo xử lý một số vấn đề tồn tại, vướng mắc chưa kịp thời, thiếu tập trung, kiên quyết.

Tập thể lãnh đạo UBND thành phố nhận thức sâu sắc các mặt tồn tại và hạn chế đối với công tác chỉ đạo, điều hành trong năm 2022, đặc biệt là những tồn tại, khuyết điểm xuất phát do nguyên nhân chủ quan. Năm 2023, UBND thành phố sẽ có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, phấn đấu thực hiện đạt và vượt mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2023.

III. Tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin báo cáo theo đúng quy định, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. UBND thành phố đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Tuy nhiên, vẫn còn 15 nội dung⁹ (trong đó đơn thư: 06 nội dung) nhiệm vụ được HĐND, UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh giao đang thực hiện, chưa hoàn thành.

- Thực hiện đầy đủ các cuộc họp, hội nghị, hội nghị trực tuyến của trung ương, của tỉnh khi có yêu cầu triệu tập và triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các ý kiến kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh.

IV. Những vấn đề được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gợi ý kiểm điểm

Thực hiện Công văn số 861-CV/TU ngày 18/11/2022 về kiểm điểm theo nội dung gợi ý kiểm điểm của Thường trực Tỉnh uỷ, theo đó UBND thành phố được Thường trực Tỉnh uỷ gợi ý kiểm điểm như sau:

1. Trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong việc chưa kịp thời tham mưu, giải quyết dứt điểm các nội dung Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công sản (Kết luận số 05/KL-UBND ngày 07/6/2019, riêng Kết luận số 02/KL/UBND ngày 31/3/2020 chỉ trên địa bàn 07 huyện, không có thành phố Quảng Ngãi).

2. Trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo để chậm trễ, không hoàn thành đúng tiến độ trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 ban hành Kế hoạch thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án thu tiền sử dụng đất năm 2022, làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh (Chủ tịch UBND tỉnh phê bình, nhắc nhở tại Công văn số 3312/UBND-KTN ngày 06/7/2022).

3. Trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo để chậm trễ trong công tác tham mưu và phối hợp tham mưu phương án giải quyết các trường hợp hộ dân trong khu vực điều chỉnh cục bộ tại vị trí Trường Đại học Phạm Văn Đồng theo Quyết

⁹ Số liệu tính đến ngày 15/11/2022.

định số 488/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 (*Thông báo số 20/TB-UBND ngày 17/8/2022, Công văn số 50/VP-KGVX ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh*).

Các nội dung này đã được báo cáo cụ thể tại Báo cáo số 228/BC-UBND ngày 07/12/2022.

PHẦN THỨ II

MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG NĂM 2023

Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, là năm tiếp tục triển khai thực hiện theo phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh”; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và các Chương trình mục tiêu quốc gia. UBND thành phố cần tập trung chỉ đạo, điều hành để hoàn thành mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 được UBND thành phố xác định tại Báo cáo số 501/BC-UBND ngày 12/12/2022. Ngoài ra, UBND thành phố xác định nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong năm 2023 như sau:

1. Chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và HĐND thành phố. Thực hiện đảm bảo quy chế phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Quá trình chỉ đạo, điều hành bám sát chương trình làm việc của của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND thành phố, tiếp tục xác định những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong từng thời gian cụ thể để tập trung tổ chức thực hiện 02 nhiệm vụ đột phá và 02 nhiệm vụ trọng tâm tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

2. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND thành phố; giữ vững sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên UBND thành phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện linh hoạt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn thành phố; tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh; công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn, phấn đấu thực hiện đạt và vượt mức chỉ tiêu tỉnh giao.

4. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; giải ngân vốn đầu tư xây dựng. Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển; đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư tham gia đầu tư vào thành phố để giảm đầu tư từ nguồn ngân sách. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các nhà thầu trong việc triển khai thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn. Tích cực phối hợp với các sở ngành tỉnh và chủ đầu tư để giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện công trình, dự án.

5. Chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ công tác quản lý đô thị, nhất là trong lĩnh vực trật tự đô thị, xây dựng, quản lý đất đai; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Tổ chức tốt việc đấu giá các dự án khai thác quỹ đất theo kế hoạch năm 2023. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo đảm vệ sinh môi trường; tích cực phối hợp quản lý tốt việc khai thác khoáng sản trên địa bàn. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện, xây dựng mới các quy định về phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực như: rác thải, kênh mương, cống thoát nước, hệ thống cấp nước, cây xanh, công viên, quảng trường, trật tự xây dựng, quy hoạch, khoáng sản... trên địa bàn thành phố....

6. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa – thể thao nhân kỷ niệm ngày Lễ, Tết, các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện của địa phương trong năm 2023; tăng cường công tác quản lý nhà nước để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong lãnh đạo quản lý điều hành; thực hiện số hóa dữ liệu của các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố và UBND các xã, phường. Chỉ đạo ngành giáo dục thực hiện tốt kế hoạch năm học 2022 – 2023; hoàn thiện các tiêu chí đề nghị công nhận chuẩn cho các trường theo kế hoạch. Tổ chức thực hiện đảm bảo công tác khám chữa bệnh ban đầu cho Nhân dân; thực hiện hiệu quả công tác y tế dự phòng; công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý nhà nước về các cơ sở hành nghề y, dược. Phối hợp với BHXH tỉnh thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn.

7. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách của nhà nước đối với người có công với cách mạng, người nghèo, đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Triển khai đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là các xã ven biển nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động của từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ.

8. Triển thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, địa phương năm 2022; thực hiện công tác giao quân năm 2023, bảo đảm đạt 100% chỉ tiêu Tỉnh giao. Chỉ đạo lực lượng Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững ANCT, TTATXH không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Thực hiện hiệu quả các phương án đảm bảo ANTT, các sự kiện, các ngày lễ lớn trên địa bàn.

9. Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chương trình công tác Tư pháp năm 2023; tổ chức rà soát, hệ thống hóa và thẩm định các văn bản pháp luật do UBND thành phố ban hành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động trợ giúp pháp lý; công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực, công tác hòa giải ở cơ sở.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực thi chính sách, pháp luật trên địa bàn; thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Đôn đốc các xã, phường giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp. Chỉ đạo tổ

chức các cuộc thanh tra theo kế hoạch; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở; nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự thành phố.

10. Thực hiện nghiêm túc việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố theo Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021. Tổ chức thực hiện đảm bảo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC thành phố và các xã, phường, trong đó tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC, thực hiện việc số hóa hồ sơ, cung cấp dịch vụ công toàn phần; rà soát, cập nhật kịp thời danh mục TTHC và công khai trên các phương tiện phục vụ tổ chức và công dân.

11. Tổ chức các hội nghị chuyên đề bàn giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trên một số lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, vụ việc bức xúc, nổi cộm kéo dài. Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng...

12. Chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo chất lượng các nội dung trình HĐND thành phố tại kỳ họp. Đôn đốc việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri và các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND thành phố.

Trên đây là Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2022, một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023. Kính báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- TT Thành ủy, TT HĐND TP (b/c);
- CT, PCT UBND TP;
- TT UBMTTQVN TP;
- Đại biểu HĐND TP;
- Các phòng, ban, đơn vị TP;
- UBND các xã, phường;
- VPTP: C,PVP, CV(TH);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trà Thanh Danh